



ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๑๗๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดิทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วิธีการรับชมสื่อวีดิทัศน์	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายการสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการชมสื่อวีดิทัศน์ของครู	จำนวน ๑ ชุด
๔. สรุปแบบสอบถามการชมสื่อวีดิทัศน์ของสถานศึกษา	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอน สื่อในการพัฒนาวิชาชีพครูและการบริหารจัดการเผยแพร่รายการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน และสื่อวีดิทัศน์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาแนะนำการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนแนะนำเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ จำนวน ๕๔ เรื่อง ตอนที่ ๒ สื่อวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและนำเสนอแบบปฏิบัติการสอนที่ดี (Good Practice) จำนวน ๑๐๓ เรื่อง ตอนที่ ๓ สื่อวีดิทัศน์ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก : การวิจัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ จำนวน ๔๖ เรื่อง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ขอให้สถานศึกษาแจ้งครูและบุคลากรรับชมสื่อวีดิทัศน์ทางห้องเรียน DLIT ดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สถานศึกษารายงานสรุปการรับชมสื่อวีดิทัศน์ มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร รักษาสรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

